
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2567 
วันพฤหัสบดีที ่ 15 กุมภาพันธ์  2567  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว (อาคารพอเพียง 1) 
 ----------------------------------  
 ผู้มาประชุม 

  ล าดับที ่        ชือ่  -  สกุล                  ต าแหน่ง        
      1.    นายวีระศักดิ์     นิ่มนวล   ประธานสภาเทศบาล 
      2.  นายแทน  โหรา   รองประธานสภาเทศบาล 
      3.   นายสรรญา  ชัยเจริญ   นายกเทศมนตรี 
      4.  นายสมพงษ์  หมื่นอาจยิ้ม  รองนายกเทศมนตรี 
      5.  นางวงษ์จนัทร์  ประสงค์   รองนายกเทศมนตรี 
      6.  นางอัญชลี  รากบัว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
      7.  พันเอกภักดี  อ าพันพร  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
      8.   ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล     
      9.   นางมลตา   ชัยเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล  
    10.   นายไพบูลย์  ดามะพร   สมาชิกสภาเทศบาล  
    11.   นางดวงใจ  ทองดี   สมาชิกสภาเทศบาล  
    12.   ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  
    13.   นางดวงอ าพร  คามรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    14.   ร้อยตรบีุญเชาว์  บุญชู   สมาชิกสภาเทศบาล   
    15.   ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
    16.   ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    17.   นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้   สมาชิกสภาเทศบาล 
    18.   นางสาวกรณัย์ภัค    ตันธีระพลชัย  เลขานุการสภาเทศบาล 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.    นางสาวสวนา  ลีนะกุล   ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว 

       2.    นางสาวดวงแข  เทอดศักดิ์ศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
       3.  นายบรรเทิง  บัวหลวง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
       4.  นางสาวน้ าฝน  ผิวสุข   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       5.  นางสาวฐิติวัลคุ์  ภู่สุวรรณ ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
       6.  นางชฎารัตน์    คงทน   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
       7.  นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
       8.  นางสาวจุฑามาศ  พุ่มพันธุ์วงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
       9.  นายทัตสชัย  ค ามี   หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
     10.  นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     11.  นางเพียงเนตร  สัมพดา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
     12.  นางกัญญา  ไทยเจริญ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
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     13.  นางสาวอภิญญา  อยู่เจริญ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
     14.  นางสาวศิริลักษณ์ ฉิมเพชร   นักศึกษาฝึกงาน    
     15.  นางสาวอัญชลี  จิตตั้งสกุล  นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
       เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
ประธานสภาฯ  สวัสดีนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 
2567  ในวันนี้จะเป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2567  ซึ่งจะท าการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ที่ประชุม  รบัทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  
 สมัยสามัญ สมัยที ่4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2566 
 เวลา 09.00 น. ให้กับสมาชกิสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
 หรือตัดทอนข้อความใดหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความ ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่  4  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ลงวันที่ 18 ธันวาคม  2566   

ที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน  10  คน  
1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  2.นางมลตา  ชัยเจริญ 3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4. นางดวงใจ 
ทองดี  5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  6.นางดวงอ าพร  คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 
8.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 9.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ และ 10. นางสาวจุฑามาศ 
ใบไม้ 

ระเบียบวาระท่ี   3    เรื่อง  การรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม  
               ครั้งที่ 1/2567 

ประธานสภาฯ  วาระนี้เป็นการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2567  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การรายงานการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด 
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ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตชี้แจงว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีการท า 
ร่างเพ่ิมเติมแผน สาเหตุที่เราท าร่างเพ่ิมเติมแผนเนื่องจากเรามีเหตุผลและความจ าเป็นในการ 
จัดท า ซ่ึงร่างแผนไดผ้่านคณะกรรมการจัดท าแผนและมีความเหน็ทีจ่ะเสนอร่างเกี่ยวกับ 
การด าเนินการในส่วนของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขออนุญาตอ้างอิงเอกสารเล่มสีฟ้าทีท่าง 
ฝ่ายแผนได้แจกให้กับทุกท่าน ในร่างแผนดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้ 
ด าเนินการเห็นชอบ และในช่วงเย็นได้มีการท าประชาคมกับตัวแทนตามระเบียบเรียบร้อย
แล้ว ต่อไปขอให้ทุกท่านดูที่หลักการและเหตุผลในเล่มสีฟ้า ในข้อ 2 ระบุว่า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพฒันา 
ท้องถิ่นเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
 เมือ่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ขอให้ทุกท่านดูเอกสารประกาศ 
เทศบาลต าบลหนองบัว  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2567   ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566  ถึง
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว และ
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ได้พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ก าหนดว่า เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บรหิารท้องถิน่
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เทศบาลต าบลหนองบัว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ 
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
และสามารถดูได้ทางเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลหนองบัว www.nongbuakan.go.th  
เพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เพราะฉะนั้น 
ในวันนี้จะน าเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือให้ที่ประชุมสภารับทราบตามระเบียบ ขออนญุาต 
กราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   ตามทีป่ลัดเทศบาลไดร้ายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  
   เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567  มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
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ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการรับทราบการรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567   

ที่ประชุม   มีมตริับทราบเป็นเอกฉันท์ จ านวน  10  คน 1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  2.นางมลตา   
ชัยเจริญ 3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง   
6.นางดวงอ าพร  คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 8.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  
9.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ และ 10.นางสาวจุฑามาศ ใบไม้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   4    เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ประธานสภาฯ   วาระนี้เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2567 ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการต่อไป 
เลขานุการสภา   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยสภาเทศบาลได้รับแจ้งจากเทศบาลต าบลหนองบัวว่ามีความ 
ประสงค์ท่ีจะโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยขอโอน 
งบประมาณรายจา่ยเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง 2 จังหวะ  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000.- บาท  
และในส่วนของกองช่างเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน  
1 เครื่อง งบประมาณ 32,000.-บาท เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด  1 KVA จ านวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 5,700.- บาท  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 2 เครือ่ง 
ราคาเครื่องละ 8,000.- บาท รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 16,000.- บาท และค่าจัดจ้าง 
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบติดผนังใบพัดขนาด 8 นิ้ว พร้อมติดตั้ง งบประมาณ  
2,000.- บาท ต่อไปเป็นในส่วนของการโอนเพ่ิมงบประมาณเป็นของกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถขยะ งบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น  
35,0000.-บาท ซึ่งในการโอนงบประมาณท้ังสองประเภทนี้อยู่ในงบลงทุน จะต้อง 
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ว่าด้วยการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทนุ โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ทีท่ าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
และเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ทางสภาเทศบาลจึงได้น าเรื่องนี้ 
เข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติการโอนงบประมาณ 
ดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่าง และการโอนงบประมาณเพ่ิมของกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยความจ าเป็นที่น้องต้องใช้ และเป็นอ านาจของสภา ต้องบอก 
ก่อนว่าหากเป็นอ านาจของนายกก็จะไม่รบกวนสภา  แตห่ากเป็นอ านาจของสภาก็จะรบกวน 
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น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  ในระเบยีบวาระท่ี 4  เรื่อง การโอน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 มีทั้งหมดสามรายการ  เรียนเชิญ 
ปลัดเทศบาลชี้แจง 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขออนุญาตเริ่มที่ข้อ 4.1 ขอซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง  
2 จังหวะ  จ านวน 1 เครื่อง แต่ซื้อมาไม่ได้เพ่ือเอาไว้พ่นยาอย่างเดียว จะน าไปพ่นน้ ายา 
อีเอ็มที่บ่อขยะของเทศบาลกันกลิ่นเหม็นด้วย ที่ผ่านมาเครื่องที่มีอยู่พัง และใช้เครือ่งส่วนตัว 
ของพนักงานเทศบาลพ่นบ้างบางส่วน  เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่อง 
พ่นยานี้ส าหรับบริเวณบ่อพักขยะของเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เวลาที่ขยะ 
ที่บ่อพักขยะเทศบาลมีน้อย สิ่งที่กองสาธารณสุขต้องท าคือน าปูนขาวไปโรยและฉีดพ่น 
น้ ายาอีเอ็มเพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็น เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลและความจ าเป็นตรงนี้  
จึงต้องขอความเห็นชอบสภาในการซื้อเครื่องพ่นยา 2 จังหวะ จ านวน 1 เครื่อง แต่เนื่องจาก 
เครื่องพ่นยานี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยจัดซื้อ 
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นยา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นยาสะพายหลัง 2 
 จังหวะ  จ านวน 1 เครื่อง (ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด) จ านวน 5,000.- บาท ( ห้าพัน- 
บาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณจากกองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน 
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง รถเครนไฮดรอลิค 
(รถกระเช้า) เครื่องตดัหญ้า  รถกระบะ รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถอ่ืนๆ ฯลฯ เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งไว้ 260,000  บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ  182,198.15 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อย- 
เก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์)  ขอโอนลดจ านวน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  177,198.15 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย- 
เก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์)  ต่อไปข้อ 4.2 เป็นในส่วนของกองช่าง เป็นการขอโอน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ ประกอบด้วย 

1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
                    หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบั 

งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 32,000.- บาท 
(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเครื่องนี้เป็นของช่างธนาคารหรือช่างเทป จ านวน 1 เครื่อง 
เนื่องจากเครื่องของช่างเทป ขณะนี้ใช้งานได้ไม่ดีแล้ว เนื่องจากใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 
หากซ่อมก็จะไม่คุ้มค่าแล้วเพราะฉะนั้นต้องจ าหน่ายออกเนื่องจากสภาพใช้งานไม่ได้แล้ว  
ต่อไปรายการที่สอง แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (หน้าที ่23 ล าดับที ่63)  ราคา 5,700.-บาท (ห้าพันเจ็ดร้อย-
บาทถ้วน) จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องส ารองไฟของช่างเทปเช่นเดียวกัน ต่อมารายการ 
ที่สาม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน   
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หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) จ านวน2 
เครื่อง ซึ่งเป็นของช่างฉัตรชัยหรือช่างเจน จ านวน 1 เครื่อง ซ่ึงใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  
และช่างธนาคาร หรือช่างเทป จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งมีระยะเวลาการใช้งานใกล้เคียงกัน โดย
จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดการอุปกรณแ์ละระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ  วันที่ 13 มีนาคม 2566  รวมเป็น
จ านวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000.-บาท (หนึ่งหมืน่หกพันบาทถ้วน)  รวมทัง้สิ้น 
4 รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  53,700.- บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โดยขอ
โอนลดงบประมาณจาก แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร งบค่าสาธารณูปโภค  
ประเภท ค่าไฟฟ้า งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  583,780.80 บาท (ห้าแสน- 
แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์)  ขอโอนลดจ านวน  53,700.-บาท 
(ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 530,080.80 บาท  
(หา้แสนสามหมื่นแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์) ต่อมาขอในส่วนของอาคาร สิ่งทีน่ าเรียน 
ไปสามรายการแรก เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่รายการที่สี่นี้จะเป็นครุภัณฑ์ส านักงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน                 
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นค่าจัดจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบ
ติดผนัง ใบพัดขนาด 8 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ราคา 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) เพื่อติดตั้ง 
ที่ห้องเล็กกองสวัสดิการสังคม ซึ่งยังไม่มีพัดลมระบายอากาศ ห้องนี้จะให้เตม็เดือนกับทัตสชัย 
เข้าไปนั่งท างาน โดยขอโอนลดมาจากแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  
งบค่าสาธารณูปโภค  ประเภท ค่าไฟฟ้า  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 
530,080.80 บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์) ขอโอนลด  
จ านวน 2,000.-บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน เป็นเงิน 528,080.80 บาท  
(ห้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์) ซ่ึงอาคารหลังนี้เป็นทรัพย์สินของ 
กองช่าง ดังนั้น เวลาที่จะซ่อมแซมหรือติดตั้งอะไรก็ต้องด าเนินการในส่วนของกองช่าง   
แต่จะมีแอร์ที่เคยโอนให้เป็นทรัพย์สินของแต่ละกองไปแล้ว ขออนุญาตไปข้อ 4.3 ของ 
กองสาธารณสุข  จากทีข่้อ 4.1 ที่มีการโอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพ่ือซื้อเครื่องพ่นยาแบบ
สะพายหลัง แต่ข้อ 4.3 นี้ไม่ได้เป็นการโอนตั้งจ่าย แต่เป็นการโอนงบประมาณเพ่ิม ซึ่งในปีที่
ผ่านมาตั้งในหมวดค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ไว้เพ่ือเปลี่ยนตัวถังคนัฮีโน่ไว้ที่ประมาณ 
หนึ่งแสนบาท ขณะทีเ่ราตั้งงบประมาณครั้งแรกเราไมค่าดว่าค่าซ่อมจะสูงเท่านี้ 
และด้วยเหตุผลที่เรามีงบประมาณน้อย แต่หลังจากที่ช่างจากลาดหลุมแก้วที่เคยซ่อมรถขยะ
คันเก่าได้เข้ามาด ูโดยมีรายการที่ต้องมีการด าเนินการ คือ ตัดเปลี่ยนเหล็กกระดูกคานของ 
ถังใหม่ ซ่อมยกพ้ืนให้ได้ระดับเดิมใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  เปลี่ยนเหล็ก 
แฟลชบาร์รองระหว่างกังกับแชสซีหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ซ่อมชุดใบอัด รางพร้อม 
ลูกล้อ ปะผุใบอัด  เปลี่ยนถังเก็บน้ าเสียโดยใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และซ่อม 
ระบบท่อทิ้งน้ าเสีย พร้อมบอล์วาวส์ เปลี่ยนยางและท าร่องยางกันน้ าเสียใหม่  ปะผุแผง 
ตู้ขยะทั้งสองด้าน ท าสีกันสนิมและพ่นสีจริงเฉพาะจุดที่ซ่อม ท าสีล็อคถังกับชุดอัดท้าย 
ซ่อมคอลโทรล ทีเ่สนอมามีราคาต่ ากว่าทุกบริษัทที่เสนอมาแล้ว  ราคา 130,540.- บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  ซึ่งครุภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานมากกว่าสิบปีแล้ว 

      /เพราะซ้ือ.... 
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เพราะซื้อมาพร้อมรถน้ าคันหกพันลิตร ไม่ใช่รถเฉินหลงเป็นรถฮีโน่ เดิมตั้งไว้ 100,000.- บาท   
ขอโอนเพ่ิมอีก 35,000.- บาท  โดยขอเหลือไว้ห้าพันบาทส าหรับซ่อมรถคันอ่ืนอีก โดยขอ
โอนเพิ่มงบประมาณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่า
ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิม  35,000.- บาท (สามหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น- 
ห้าพันบาทถ้วน)  โดยขอโอนลดงบประมาณจากกองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดคา่วัสดุ  ประเภท  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรับ
รถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง  รถเครนไฮดรอลิค (รถกระเช้า) เครื่องตัดหญ้า   
รถกระบะ รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถอ่ืนๆ ฯลฯ เช่น น้ ามันดีเซลน้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง 
ฯลฯ ตั้งไว้ 260,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
177,198.15 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) ขอโอนลด 
35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  142,198.15 บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ-บาทแปดสิบห้าสตางค์) ซ่ึงทุกครั้งที่ผ่านมาการซ่อม
ไม่ได้น าเรื่องผ่านสภาเป็นการโอนงบประมาณโดยผู้บริหาร แต่ครั้งนี้ต้องน าเรื่องผ่านสภา
เนื่องจากเป็นการโอนตั้งจ่ายงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ หากเป็นการปะยาง เปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่องจะเป็นการซ่อมบ ารุง  แต่ครั้งนี้เป็นการปรับเปลี่ยนตัวถังซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ซ่ึงอยู่ใน
หมวดของงบลงทุนซ่ึงเป็นอ านาจของสภา จึงได้น าบรรจไุว้ในวาระการประชุมนี้ ขออนุญาต
น าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลไดช้ี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 4 รายการ งบประมาณรวมทัง้สิ้น  55,700.- บาท  
(ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในการโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่าย 
รายการใหม่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง 
2 จังหวะ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000.- บาท และการโอนงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองช่างเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบัประมวลผล  
แบบที่ 2 งบประมาณ 32,000.-บาท ,จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จ านวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 5,700.- บาท , จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกส าหรับกระดาษ 
A3 จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000.- บาท รวมเป็นเงิน  16,000.- บาท จ านวน  
4 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  53,700.- บาท และค่าจัดจ้างติดตั้งพัดลมระบาย 
อากาศแบบติดผนัง ใบพัดขนาด 8 นิ้ว พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 2,000.- บาท 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 55,700.- บาท และโอนงบประมาณเพ่ิมของกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุกขยะ งบประมาณ  
35,000.-บาท ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง 

/ที่ประชุม.... 
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ทีป่ระชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนมุัติการโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่าย 
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 4 รายการ  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  64,600.- บาท (หกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) จ านวน  10  คน  
1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  2.นางมลตา  ชัยเจริญ 3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี  
5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  6.นางดวงอ าพร  คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู  
8.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 9.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ และ 10.นางสาวจุฑามาศ ใบไม้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   5    เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้รถและเงื่อนไขในการบริจาครถพยาบาล  การเปลี่ยนแปลง 
     ค าชี้แจงงบประมาณ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และการโอนงบประมาณเพิ่ม 
     ส าหรับค่าใช้จ่ายรถพยาบาล 
ประธานสภาฯ   วาระนี้เป็นการพิจารณาการก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถตู้พยาบาล เนื่องจาก 

มีผู้บริจาครถตู้พยาบาลให้กับเทศบาล ทางผู้บริหารจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถก่อน 
เพ่ือน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  และการโอนงบประมาณเพ่ิมส าหรับค่าใช้จ่าย 
รถพยาบาล ซึ่งทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้น าเรื่องดังกลา่วเข้าสู่สภาเพ่ือ 
ไดพิ้จารณา เรียนเชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถและเงื่อนไขในการ
บริจาครถพยาบาล  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
และการโอนงบประมาณเพ่ิมส าหรับค่าใช้จ่ายรถพยาบาล อันดับแรกต้องขอขอบพระคุณ 
คุณทศและมารดาที่ได้บริจาครถตู้เพ่ือให้เทศบาลเพ่ือใช้ส าหรับบริการรับส่งผู้ป่วยในเขต
เทศบาลและต าบลหนองบัวบางส่วน  และทางผู้บริจาคไมต่้องการให้ใช้รถผิดวัตถุประสงค ์
ที่บริจาคให้  ดังนั้น จึงต้องมีการตั้งหลักเกณฑ์ในการใช้รถเพ่ือให้ผู้บริจาคได้ทราบว่าเทศบาล 
จะน ารถมาใช้อย่างไรบ้าง ขอเชิญปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล   เรื่องท่ี 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถและเงื่อนไขในการบริจาครถพยาบาล ขอให้ 
ทุกท่านไดดู้เพาเวอร์พ้อยท์จะเป็นภาพวันที่ไปรับรถตูท้ี่บริษัทโตโยต้า หลังจากนั้นได้ไปที่ 
อ้อมน้อยเพ่ือด าเนินการรื้อภายในรถออกหมดเลยเพื่อท าเป็นรถพยาบาลต้องประกอบด้วย 
แปดอย่าง ซึ่งค่าใช้จ่ายทัง้หมดเจ็ดแสนกว่าบาททางผู้บริจาคออกให้ทัง้หมด 
ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ต้องผ่านมาตรฐานทั้งหมด ทางด้านข้างของรถจะติดค าว่าเทศบาล 
ต าบลหนองบัว และติดชื่อผู้บริจาคไว้ด้วยว่าเป็นรถที่บริจาคโดยใคร รวมถึงการขอไซเรนทาง 
ผู้บริจาคจะติดตั้งมาให้เลยก่อนการส่งมอบรถ  หลังจากได้รับรถจะมีการตกลงเงื่อนไขและ 
วัตถุประสงค์ของการใช้รถตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว ประกอบด้วย  
 1.  ต้องใช้บริการภายในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวและเขตต าบลหนองบัวบางกรณี 
เท่านั้น 

2. จะใช้รถไปในกรณีราชการอ่ืน ๆ ไม่ได้ จะใช้กรณีในการดูแลคนป่วย, คนพิการ 
และผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้น 

3. การบ ารงุรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เกี่ยวกบัรถคันดังกล่าวตลอดจนส่วน 
ของอุปกรณ์เป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว 
 

/4.การ.... 
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4. การต่อภาษีหรือค่าประกันภัยต่าง ๆ  เป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว 
5. เทศบาลต าบลหนองบัวจะต้องท าการออกระเบียบการใช้รถคันดังกล่าวโดยผ่าน 

สภาเทศบาลต าบลหนองบัว และประกาศใช้ให้ประชาชนทราบและต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
การใช้รถโดยเคร่งครัด 

6. ในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้รถทางเทศบาลต าบล 
หนองบัวต้องเสนอเรื่องผ่านสภาเทศบาลต าบลหนองบัวเพ่ือเห็นชอบและหลังจากนั้นจะต้อง 
เสนอวัตถุประสงค์ของการใช้รถใหม่พร้อมเหตุผลให้กับทางผู้บริจาคหรือทายาทโดยธรรม 
ให้รับทราบความเห็นชอบ 
 และในวันรับมอบรถตู้ให้ข้าราชการทุกคนแต่งเครื่องแบบมารับมอบ รวมถึง 
เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลมาร่วมรับมอบรถตูด้้วย  ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์  
2567  

เรื่องท่ี 2.การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการตั้งงบประมาณ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันหลังจากที่ได้รับรถมาแล้ว ขออธิบายเพ่ิมเติมว่า จะต้องมีคนขับรถ 
คันนี้ ซ่ึงเทศบาลได้ให้พนักงานไปฝึกขับมาแล้ว และเบิกจ่ายค่าขับรถตามระเบียบก าหนด 
รายละเอียดดังนี้ 
 2.1 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจาก 
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ เปลี่ยนแปลงเป็น 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควันและรถพยาบาล  ฯลฯ 
 2.2 การโอนเพิม่งบประมาณ ดังนี้ 
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควันและรถพยาบาล  
งบประมาณต้ังไว้ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม 
9,538.80 บาท (เก้าพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) ขอโอนเพ่ิม  
50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  59,538.80 บาท 
(ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) 
 โดยขอโอนลดงบประมาณจาก 
 - ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่าย 
เป็นเงินเดือน รวมถึงเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีให้แก่ พนักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 
4,824,900.- บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 
3,295,013.23 (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) ขอโอนลด

 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 3,245,013.23 บาท 
(สามล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)  

/2.3 การ.... 
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 2.3 การโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
  - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน 

หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม 
ภารกิจและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานรถพยาบาล งบประมาณ 
20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 โดยขอโอนลดงบประมาณจาก 
 - ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่าย 
เป็นเงินเดือน รวมถึงเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีให้แก่ พนักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 
4,824,900.- บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 
3,245,013.23 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)  
ขอโอนลด 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
3,225,013.23 (สามล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) 

2.4 การโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
 - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ  (9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทาง ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานรถพยาบาล  งบประมาณ  25,275.- บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อย-
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
 โดยขอโอนลดงบประมาณจาก 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ (7) โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณตั้งไว้ 9,800.- บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ 
คงเหลือก่อนโอน 9,800.- บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลด 9,800.- บาท  
(เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่มงีบประมาณคงเหลือหลังโอนลดงบประมาณ  

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ (8) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 
ตั้งไว้ 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
8,900.- บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลด 8,900.- บาท (แปดพันเก้าร้อย- 
บาทถ้วน)   ไม่มงีบประมาณคงเหลือหลังโอนลดงบประมาณ  

            /-แผนงาน.... 
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 -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ (2) โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 งบประมาณตั้งไว้ 45,000.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 1,225.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ขอโอนลด 1,225.-บาท  
(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ไม่มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนลดงบประมาณ  
 -แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย (2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณตั้งไว้ 
135,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
5,350.-บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอโอนลด 5,350.-บาท (ห้าพันสามร้อย- 
ห้าสิบบาทถ้วน)  ไม่มงีบประมาณคงเหลือหลังโอนลดงบประมาณ  
 ในวันนี้จึงน าเรื่องเข้าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้พิจารณา ซึ่งเทศบาลได้ 
เตรียมการไว้หมดแล้ว และเมื่อรถเปลี่ยนเป็นป้ายด าก็พร้อมออกให้บริการแก่ประชาชน  

ประธานสภาฯ   ทางผู้บริหารได้มอบหมายให้ปลัดเป็นตัวแทนในการอธิบายเงื่อนไขเก่ียวกับการ 
ใช้รถพยาบาลและการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าพนักงานขับรถ 
ค่าน้ ามันต่าง ๆ  ซึ่งต้องมีการเตรียมไว้เพ่ือรองรับการใช้งาน ในวาระนี้ไม่ทราบว่ามีสมาชิก 
ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ประชุม    ไมมี่สมาชิกสภาทา่นใดมีข้อซกัถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการมีมตเิห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้รถและเงื่อนไขในการบริจาค 

รถพยาบาล การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และการโอน
งบประมาณเพ่ิมส าหรับค่าใช้จ่ายรถพยาบาล ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจง 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในหลักเกณฑ์การใช้รถและเงื่อนไขในการบริจาค 
รถพยาบาล การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และการโอน 
งบประมาณเพ่ิมส าหรับค่าใช้จ่ายรถพยาบาล จ านวน 10 คน 1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี   
2.นางมลตา ชัยเจริญ 3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด   
วรรณทอง  6.นางดวงอ าพร  คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 8.ร้อยตรีสุรชัย   
เกษมโศธน์ 9.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ และ 10.นางสาวจุฑามาศ ใบไม้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่อง  การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจการประปา) 
ประธานสภาฯ   ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่อง การจ่ายขาดเงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

กิจการประปา ส าหรบัรายละเอียดและวิธีด าเนินการ เชิญเลขานุการสภาชี้แจงต่อไป 
เลขานุการสภา   ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้รับแจ้งจากงานกิจการประปา กองช่างว่า  

มีความประสงค์ท่ีจะน าเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างรั้วผนังก่ออิฐบล็อก บริเวณเขต 

   ระบบผลิตน้ าประปาใหม่ งบประมาณ 368,000.-บาท และจัดซื้อเครือ่งจ่ายสารละลาย 
คลอรีนและสารส้ม  งบประมาณในการด าเนินการ 192,000.- บาท รวมสองโครงการ 
ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  560,000.- บาท โดยการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ 
          /กระทรวง.... 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8 ข้อ 97 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าวจะอยู่ในวงเล็บหนึ่ง ได้ก าหนดว่า ให้กระท าได้ 
เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์  
ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง ในการด าเนินการทั้งสองโครงการนี้อยู่ในค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
และค่าครุภัณฑ ์เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบก าหนด สภาเทศบาลจึงได้ 
น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมของ 
งานกิจการประปาต่อไป 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวชี้แจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 กิจการประปา 

นายกเทศมนตรี   ขอบคุณประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 กิจการประปา ตามทึ่เราได้ท าประชาคมเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์  2567  และได้น าเสนอผ่านคณะกรรมการสนับสนุนแผนและคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาลตามระเบียบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยได้ด าเนินการตาม 
ขั้นตอนก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมสภาจนถึงการขออนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสม ต่อไป 
ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตให้ทุกท่านดูแล่มสีฟ้า ทีเ่ราได้ผ่านไปในวาระท่ี 3 ซึ่งเป็นการท าแผน 
เพ่ิมเติม ซึ่งแยกออกเป็นสองประเภท คือ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของกิจการประปา 
ซ่ึงตอนนี้เราย้ายจากเงินเทศบาลมาเป็นเงินของกิจการประปา ซึ่งกิจการประปาจะมีบัญชี
แยกออกมา  ขอให้ทุกท่านดูหน้าที่สี่ในเล่มสีฟ้าตามแบบ ผ.02 จะมีแผนที่เราเพิ่มเติมไว้ 
คือ โครงการก่อสร้างรั้วผนังก่ออิฐบล็อกบริเวณระบบผลิตน้ าประปาใหม่ งบประมาณ 
368,000.- บาท ที่เพ่ิมเติมแผนไว้ ต่อไปหน้าทีห่ก คือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  
คือเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้ม งบประมาณ  192,000.-บาท  ตามท่ีปรากฏ
ในเอกสารหน้าที่หก  เพราะฉะนั้น ในระเบียบวาระนี้ยังคงอยู่ในระเบียบที่ว่าใช้เงินเทศบาล
จะต้องปรากฏอยู่ในแผน ยกเว้นเป็นการบริหารภายใน เช่น เงินเดือนและค่าจ้าง  ดังนั้น สิ่งที่
จะต้องท าในการจ่ายขาดเงินสะสมได้แก่  1. ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล  
2.ได้ประกาศใช้แผนแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2567 จงึจะน าเข้าสู่กระบวนการในวาระ 
ที่หกได้คือ การขอจ่ายขาดเงินสะสม  โดยระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 หมวดที่ 8 ข้อ 97 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ซ่ึงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
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3. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยกรณีท่ีมี 
สาธารณภัยเกดิขึน้ เมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่าย 
กรณทีี่มสีาธารณภัยเกิดขึน้แล้ว องค์การบรหิารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงิน 
สะสมสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลต้องมเีงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท 
 เพราะฉะนั้นในการใช้จ่ายเงินสะสมจะมีหลักเกณฑ์หลายข้อ  มาดูในข้อที่หนึ่ง 
เป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น ข้อสอง เทศบาลส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว และข้อสามได้กันเงินส ารองจ่ายไว้ตามระเบียบแล้ว 
ในวันนี้ขออนุญาตอ้างอิงเอกสารแนบวาระท่ีหก ขออนุญาตแยกออกเป็นสองขั้นตอน   
ขั้นตอนแรก ในวันที่ 30 กันยายน ยังไม่ได้มีประกาศท่ีเริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2566 
จะมียอดเงินสะสมของปี 66 แต่ ณ ปัจจุบัน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เงินสะสม 
ตามบัญชีเงินฝากทีน่ าไปใช้ได้ จ านวน  13,272,004.83 บาท (สิบสามล้านสองแสน- 
เจ็ดหมื่นสองพันสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) ซ่ึงยอดนี้ยังเป็นกฎหมายเก่าที่ยังไม่มียอด 
หา้ล้านบาทมาเกี่ยวข้อง  หลังจากนั้นได้ท าการหักและบวกเงินทั้งหมด จนกระทั่งเหลือ 
เงินสะสม จ านวน 8,272,004.83 บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่บาท- 
แปดสิบสามสตางค์) นี่คือเงินที่หักจากยอดสิบสามล้านตามระเบียบแล้ว เหลือที่แปดล้านห้า 
แต่ถ้าหากหักตามระเบียบแล้วเหลือไม่ถึงห้าล้านบาท ก็จะไม่สามารถใช้เงินสะสมได้ 
แต่ด้วยเหตุผลที่ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากความกังวลในการใช้เงินสะสม 
ดังนั้นในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม วันจันทร์ที่ 29 มกราคม และวันอังคารที่ 30 มกราคม 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาตรวจในรอบปี ทางเราได้น าเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม 
ปรึกษาและได้ค าตอบว่าได ้และขออนุญาตเล่าเหตุการณด์ังนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 
ได้ถูกขโมยครั้งที่หนึ่งและนายกได้มอบอ านาจให้ทางกองช่างไปแจ้งความ ในครั้งที่หนึ่ง 
ได้สูญเสียคือมีการขโมยสายไฟ ตู้ควบคุม ใบมอเตอร์ไฟฟ้าบริเวณโรงสูบน้ า หลังจากนั้น 
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 มาขโมยอีกรอบ มาตอนประมาณตีสี่ครึ่งและได้ตัดสายไฟ 
ยาว 4.5 เมตร เป็นสายไฟขนาดใหญ่คิดเป็นเงินประมาณสี่พันสามร้อยบาท  และตัดสายไฟ
เมนจากด้านนอกตู้ จ านวน 4 เส้น คิดเป็นเงินประมาณสี่พันบาท และตัดสายกล้องวงจรปิด 
ขาดอีกสองเส้น ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งแล้ว 
เทศบาลได้น ากล้องวงจรปิดไปติด และตีตะแกรงโดยรอบเพ่ือให้ไม่สามารถเข้าไปได้ 
แต่ขโมยได้ตัดตะแกรงเข้าไปและตัดสายกล้องวงจรปิดด้วย หลังจากนั้นก็มีการติดกริ่ง 
เพ่ิมเข้าไป และเมื่อหลังปีใหม่มาขโมยอีกรอบ มาตอนประมาณเท่ียงคืนสี่สิบห้านาที  
โดยเทศบาลได้มีการลงบันทึกประจ าวันแจ้งความจ านวนสามฉบับ ฉบับแรก 8 สิงหาคม
2566 ฉบบัที่สอง  29 สิงหาคม 2566 และฉบับที่สาม วันที่ 2 มกราคม 2567  
ขออนุญาตเล่า ในวันที่ 2 มกราคม 2567 หลังจากท่ีตีตะแกรงก้ัน ขโมยมาข้ึนทางหลังคา 
โดยการเจาะหลังคาลงมา และตัดสายไฟ พอตัดสายไฟกริ่งจะมาดังที่ประปาใหญ่  พนักงาน 
ที่อยู่เวรก็วิ่งลงไปดูพร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งมาที่เทศบาล  พนักงานเล่าว่า เห็นเงาตะคุ่ม ๆ 
ส่องไฟหาก็ไม่เจอ และจังหวะที่เผลอเขาก็กระโดดลงมาวิ่งเข้าป่าและขับรถออกไป  
ดูกล้องวงจรปิดบริเวณร้านป้าพันที่ขายกล้วยทอดบริเวณโค้งหมู่ 8 เห็นขับรถข้ามไปทาง 
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ป่าเย้อ ตอนเช้าเขา้ไปดูที่เกิดเหตุ พบคีม มีดเล่มใหญ ่ รองเท้า ไฟฉายติดหัว เพราะฉะนั้น 
ทัง้หมดนี้คือเหตุผลที่ท าไมถึงต้องท ารั้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าท ารั้วแล้วของไม่หาย   
แต่ท ารั้วแล้วอาจท าให้เข้าได้ยากข้ึน และในการประชุมสภาสมัยที่แลว้ได้มีการอนุมัติให้ 
ท ารัว้ครึ่งปูนครึ่งตาขา่ยแล้ว แต่โรงสูบน้ าที่อยู่ด้านล่าง เป็นแนวเสาไฟมา  ปรากฏว่าพ้ืนที่
ตามโฉนดระบุว่าติดน้ า ความยาวของพ้ืนที่ 115  เมตร  กองช่างจึงคิดราคาตามพ้ืนที่ใน
โฉนดมาเป็นเงินสามแสนกว่าบาทในการขอจ่ายขาดเงินสะสม แตม่ันไม่สุดท ายังไง  
ทางกองช่างเสนอว่าจะน าสังกะสีที่มีอยู่ในศนูย์พักคอยบางส่วนรวมกับที่ไปรื้อมาจากบ้าน 
ยายเปียเมื่อวันจันทร์มาช่วยกันตีปิด  ถามว่าท ายาวมาเลยได้หรือไม่ ท าได้แต่เสี่ยงกับการ 
ที่ สตง.เพราะว่ามันนอกเหนือเลยจากโฉนด จึงขออนุญาตว่าท าแค่ 115 เมตร  และต่อด้วย
สังกะสี หากสังกะสีไม่พอ สามารถซื้อเพ่ิมได้เนื่องจากสังกะสีเป็นวัสดุและใช้แรงพนักงานใน
การตีปิด  และในวันที่ 2 มกราคม 2567 นายกได้ให้ท าหนังสือถึงจังหวัดเพ่ือหาหลักหมุด
ส ารวจก่อนเพื่อมารังวัดแนวเขต เราจะไม่ท าโดยพลการ  หากอนุมัติมาก็ท าการก่อสร้างได้ 
ทันที  ส่วนเรื่องประตูจะน าประตเูดิมที่มีอยู่มาติดตั้ง โดยขยับออกมา แต่ถ้ากรณีประตูมี
ขนาดเล็กกว่าจะน าวัสดุทีม่ีอยู่มาให้พนักงานช่วยกันท าเพ่ือปิดไม่ให้มีช่องว่าง  เพราะฉะนั้น  
ในวันนี้ขอความอนุเคราะห์จากสภาดังนี้ 

1. ขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรั้วผนังก่ออิฐบล็อกบริเวณระบบผลิต 
น้ าประปาใหม่ ความยาว  115 เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัว
งบประมาณ  368,000.- บาท  

2. ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เครื่องจ่าย 
สารละลายคลอรีนและสารส้ม  ขนาด 100ลิตร/ชั่วโมง  ทีค่วามดัน 5 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
พร้อมมอเตอร์แรงม้า 0.5 HP ความเร็วรอบ 1,500 rpm. ก าลังไฟฟ้า 380 V และติดตั้ง 
จ านวน 4 ชุด  ชุดละ 48,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  192,000.-บาท โดยเครื่องทั้งสองนี้ 
ได้มาพร้อมกับระบบประปาตัวใหญ่  ใช้งานมากว่าสิบปีแล้ว  และท้ังสองเครื่องนี้ได้งาน 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงในการผลิตน้ าประปา มีมอเตอร์ที่ต้องใช้ทั้งหมดหกชุด ทางกองช่างขอซื้อมาแค่ 
สี่ชุด ชุดละ 48,000.- บาท รวมเป็นเงิน 192,000.- บาท ซึ่งเหตุผลที่ขอจ่ายขาดเงิน
สะสมคือ หนึ่งกิจการประปาขณะนี้ผ่านมาห้าเดือนเก็บเงินได้ไม่เพียงพอที่จะใช้ และสอง
กิจการประปาได้ท าหนังสือถามเทศบาลแต่ละกองว่ามีเงินที่จะขอโอนได้หรือไม่ ทุกกอง 
ตอบว่าไมส่ามารถโอนได้เนื่องจากเพ่ิงผ่านมาแค่ห้าเดือน และสามคือเงินของเทศบาล  
ณ เวลานี้รายรับ 19,192,345.11 จ่ายไป 16,336,453.98  มีเงินสดในมือเพียง  
2,855,891.13  ซ่ึงไม่สามารถให้เงินจ านวนนี้ได้ เนื่องจากต้องไว้จ่ายค่าใช้จ่ายประจ า  
ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน อยู่ที่ประมาณเดือนละสองล้านกว่าบาท ดังนั้น 
ในวันนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากสภาในการขอจ่ายขาดเงินสะสมของกิจการ 
ประปาไม่ใช่เงินสะสมของเทศบาล ซึ่งครั้งสุดท้ายขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือซื้อเครื่องสูบน้ า 
ด้วยน้ ามันเบนซินที่ไว้ใช้สูบน้ าเวลาไฟฟ้าดับ  ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฝ่ายผู้ปฏิบัติงานกิจการประปา 
และผู้บริหารขอความอนุเคราะห์จากสภา ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 กิจการประปา จ านวน 2 รายการ ไม่ทราบว่ามีสมาชิก 
ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

            /จ านวน.... 
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ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   เมือ่ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมในการมีมติเห็นชอบ 

การจ่ายขาดเงินสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจการประปา จ านวน 2 โครงการ 
ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างรั้วผนังก่ออิฐบล็อก บริเวณเขตระบบผลิตน้ าประปาใหม่ 
งบประมาณ 368,000.-บาท และ 2. จัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้ม  
งบประมาณในการด าเนินการ 192,000.- บาท รวมสองโครงการใช้งบประมาณท้ังสิ้น   
560,000.- บาท ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจง 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 กิจการประปา จ านวน 2 รายการ ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจง  จ านวน 10 คน  
1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  2.นางมลตา ชัยเจริญ 3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ  
ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  6.นางดวงอ าพร  คามรักษ์  7.รอ้ยตรีบุญเชาว์  บุญชู  
8.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 9.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ และ 10.นางสาวจุฑามาศ  
ใบไม้ 
    

ระเบียบวาระท่ี  7      เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา    
                                   เทศบาลต าบลหนองบัว 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขา้ร่วม 

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว  วาระนี้เป็นการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน 
จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวเพ่ือเป็นตัวแทนในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ต าบลหนองบัว  ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ  ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ที่จะน าเรื่อง 
การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองบัว เนื่องจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์  2567  จึงมีความจ าเป็นต้องให้สภาเทศบาลต าบลหนองบัวด าเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว จ านวนสามคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ในชุดดังกล่าว   เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด  1 ข้อ  8 ก าหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งใน (3) ระบุว่า ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทางสภาจึงไดน้ าเรื่องนี้เข้าท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์  2567   เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด 
 
 
 

/ปลัด.... 
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ปลัดเทศบาล  ขออนุญาตชี้แจงว่า มีคณะกรรมการท้ังหมดสองคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพฒันาเทศบาล ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจะยังไม่หมดวาระ จะหมดวาระ 
แต่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองบัวที่  141/2564 ลงวันที่ 
27 พฤษภาคม  2564 จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2567  
สาเหตุที่ดูเหมือนหมดวาระเร็วเนื่องจากตอนที่มีการเลือกตั้งเสร็จ จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าสั่ง ท าให้ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเหลือเท่าเดิม และเห็นว่าเรามีสมัยประชุมพอดีจึงได้
น ามาท าการคัดเลือกในวันนี้ ซ่ึงคณะกรรมการชุดเดิมทีก่ าลังจะหมดวาระ ประกอบด้วย  
1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  2.รอ้ยตรีสมคิด วรรณทอง 3.นางมลตา  ชัยเจริญ โดยให้สภา
เทศบาลต าบลหนองบัวท าการคัดเลือกสมาชิกจ านวนสามคนเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ซึ่งสามารถเลือกคนเดิมได้ และสมาชิกสภาทีเ่ป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน ซ่ึงยังไม่ครบวาระ ประกอบด้วย 1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 2.นายแทน  
โหรา  3.นางดวงอ าพร  คามรักษ์ ดังนั้น จะเหลือสมาชิกสภาเทศบาลที่สามารถเสนอชื่อเป็น
กรรมการพัฒนาเทศบาลชุดใหม่ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย  1.นายวรีะศักดิ์   นิ่มนวล   
2.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง 3.นางมลตา  ชัยเจริญ  4.นายไพบูลย์  ดามะพร  5.นางดวงใจ  
ทองดี 6.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู  8.ร้อยตรีธนาคม   
เกษมโชคภูกิจ และ 9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้  ทั้งหมด 9 ท่านนี้สามารถเสนอชื่อเพ่ือ
แต่งตั้งเปน็คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้ ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลชี้แจง มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น   

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว จ านวน  3  คน ขอเชิญเสนอคนที่ 1 
ร้อยตรีมนัสฯ   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน  

ผมร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์   
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ 1 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม   มีผู้รับรอง จ านวน 8 คน 1.นางมลตา ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์  ดามะพร  

3.นางดวงใจ ทองดี 4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  5.นางดวงอ าพร  คามรักษ์   
6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 7.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ และ 8.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 
นางมลตาฯ   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน  ดิฉัน 

นางมลตา  ชัยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ  นางดวงใจ  ทองดี   
เป็น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม   มีผู้รับรอง จ านวน 8 คน 1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  2.นายไพบูลย์  ดามะพร  

3.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  4.นางดวงอ าพร  คามรักษ์  5.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู  
6.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 7.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ และ 8.นางสาวจุฑามาศ  
ใบไม้ 
                      /ประธาน.... 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ทีป่ระชุมได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 
นางดวงใจฯ   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน   

ดิฉัน นางดวงใจ  ทองดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ  นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม   มีผู้รับรอง จ านวน 9 คน  1.รอ้ยตรีมนัส  แย้มมาลี  2.นางมลตา ชัยเจริญ  

3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.รอ้ยตรีสมคิด  วรรณทอง  5.นางดวงอ าพร  คามรักษ์   
6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ 
และ 9.นางสาวจุฑามาศ ใบไม้ 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาครบตามจ านวนแล้ว ต่อไปจะเป็นการขอมติ 
ทีป่ระชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน  3  ท่าน 
ประกอบด้วย 1.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์  2.นางดวงใจ  ทองดี และ 3.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 
ตามท่ีสมาชิกสภาเสนอ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  การเสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน  3  ท่าน 
ตามท่ีสมาชิกสภาเสนอ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว  จ านวน  10 คน   
1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 2.นางมลตา ชัยเจริญ 3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ  
ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  6.นางดวงอ าพร  คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู  
8.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์ 9.ร้อยตรีธนาคม เกษมโชคภูกิจ และ10.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้ 
 

ระเบียบวาระท่ี     8 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ ประจ าปี  
    พ.ศ. 2567  และการก าหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ. 2568 
ประธานสภาฯ   วาระนี้เป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ 

  ประจ าปี พ.ศ. 2567 และการก าหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2568 ขอเชิญเลขานุการสภา 

เลขานุการสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
    มาตรา 24 วรรคแรก บัญญัติว่า  ในปีหนึ่งใหม้ีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ 

ครัง้แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด และมาตรา 24  
วรรคสี่ บัญญัติว่าสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย 
เวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 หมวด 2  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปถีัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิน่น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก 
ของแต่ละป ีโดยใหน้ าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว  
ให้ประธานสภาท้องถิน่ท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทัง้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  
หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้อง 

    /เปลี่ยนแปลง.... 
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เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรอืวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนด 
ไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมยัประชุมสามญัประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย 
ประชุมวิสามัญก็ได ้ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2567 จึงได้น าเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  
พ.ศ.2568  เพ่ือให้ทีป่ระชุมสภาได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาต่อไป 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2567  
ว่าจะก าหนดกี่สมยั สมยัละกี่วัน ขอเชิญ  

ร้อยตรมีนัสฯ   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ผมร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขต 2 ขอเสนอให้ท าการ 
ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2567 ของสภาเทศบาลต าบล 
หนองบัว จ านวน 4 สมัย สมัยละ 30 วัน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ทีป่ระชุม   ไม่มีสมาชิกสภาทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมในการ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2567  
จ านวน 4 สมัย สมัยละ 30 วัน 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 10 คน 1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 
    2.นางมลตา ชัยเจริญ 3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด   

วรรณทอง  6.นางดวงอ าพร  คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 8.ร้อยตรีสุรชัย   
เกษมโศธน์ 9.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ และ 10.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที ่2 ประจ าปี 
    พ.ศ. 2567 ขอเชิญเสนอ 
ร้อยตรีสุรชัยฯ   ผมร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขต 2 ขอเสนอ 

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 4  
มิถุนายน 2567  ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม  2567  มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองการเสนอดังกล่าว 
ทีป่ระชุม   มีผู้รับรอง จ านวน  9 คน  คือ 1.ร้อยตรีมนสั  แย้มมาลี 2.นางมลตา ชัยเจริญ  

3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง   
6.นางดวงอ าพร  คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  
และ 9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรอืไม่ 
ทีป่ระชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภา  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2566  ถึงวันที่  
3 กรกฎาคม  2567  มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน 
 
 

/ที่ประชุม.... 



- 19 – 
 

ทีป่ระชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 คน คือ 1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  
2.นางมลตา ชัยเจริญ 3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด   
วรรณทอง  6.นางดวงอ าพร  คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 8.ร้อยตรีธนาคม   
เกษมโชคภูกิจ และ 9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 
    พ.ศ. 2567 ขอเชิญเสนอ 
นางมลตาฯ   ขอเสนอการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2567 
   ระหว่างวันที ่1 สิงหาคม  2567 วันที่ 30 สิงหาคม  2567  มีก าหนดระยะเวลา 30 วนั 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองการเสนอดังกล่าว 
ที่ประชุม   มีผู้รับรอง จ านวน  9 คน คือ 1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 2.นายไพบูลย์  ดามะพร  

3.นางดวงใจ ทองดี 4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  5.นางดวงอ าพร  คามรักษ์   
6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  
และ 9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ทีป่ระชุม   ไมม่ีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ   ขอมติทีป่ระชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภา 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่  

30 สิงหาคม 2567  มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน 
ทีป่ระชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 คน 1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 2.นายไพบูลย์   

ดามะพร 3.นางดวงใจ ทองดี 4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  5.นางดวงอ าพร  คามรักษ์   
6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  
และ 9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที ่4 ประจ าปี 
    พ.ศ. 2567 ขอเชิญเสนอ 
นางดวงอ าพรฯ   ขอเสนอการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมยัที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2567 
   ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567  ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2567 มีก าหนดระยะเวลา  

30 วัน 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองการเสนอดังกล่าว 
ทีป่ระชุม   มีผู้รับรอง จ านวน  9  คน  1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 2.นางมลตา ชัยเจริญ  

3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง     
6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  
และ 9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ทีป่ระชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภา 
   สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่  18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่  

17 ธันวาคม 2567 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน 
 
                 /ที่ประชุม.... 
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ทีป่ระชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท ์จ านวน 9 คน คือ 1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 2.นางมลตา 
ชัยเจริญ 3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง     
6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  
และ 9.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้ 
 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  
   พ.ศ. 2568 ขอเชิญเสนอ 
นางสาวจุฑามาศฯ  กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  

ดิฉันนางสาวจุฑามาศ  ใบไม้  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขต 2 ขอเสนอการ 
ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2568 ระว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568  
ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2568 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองการเสนอดังกล่าว 
ที่ประชุม   มีผู้รับรอง จ านวน  9 คน  คือ  1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 2.นางมลตา ชัยเจริญ  

3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  6.นางดวงอ าพร  
คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 8.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ และ 9.ร้อยตรีธนาคม  
เกษมโชคภูกิจ  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ทีป่ระชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภา 
   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่  

4 มีนาคม 2568 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน 
ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท ์จ านวน 9 คน คือ 1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 2.นางมลตา  

ชัยเจริญ 3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง   
6.นางดวงอ าพร คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 8.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  
และ 9.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ  

ประธานสภาฯ   สรุปว่าในการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2567 ทีป่ระชุม 
ได้มีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ จ านวน

 4 สมัย ระยะเวลา สมัยละ 30 วัน ดังนี ้  
สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2567  ระหว่างวันที ่4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่  

3 กรกฎาคม  2567 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน 
 สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2567  ระหว่างวันที่   1 สิงหาคม 2567  ถึงวันที่  
30 สิงหาคม  2567 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน 

สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2567  ระหว่างวันที่  18 พฤศจกิายน 2567  ถึงวันที่ 
17 ธันวาคม 2567 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน 

สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2568  ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่  
4 มีนาคม 2568 มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน 

ซ่ึงหากมีกรณีเร่งด่วนสามารถขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้  
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ระเบียบวาระท่ี  9     เรื่อง  อ่ืน  ๆ 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะมีเรื่องอ่ืนเสนอหรือไม่ เชิญปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาล    กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระอ่ืนๆ นี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
เรื่องแรก เทศบาลได้มกีารประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงาน  
เพ่ือปฏิบัติงานหน้าที่ดับเพลิง เนื่องจากน้องโก้ ภัทรภณ บัวขม ได้ลาออก โดยน้องแจ้ง 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ว่าจะลาออก และยื่นหนังสือขอลาออกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  
2567 มีผลท าให้ขาดช่วงการปฏิบัติงานไปช่วงหนึ่ง ท าให้ดับเพลิงเหลือคนน้อย ท าให้ต้อง 
ท าการปรับการอยู่เวรเหลือเพียงสองเวร และเม่ือได้รับทราบการลาออกก็ได้มีการประกาศ 
รับสมัครสอบทันที โดยรับสมคัรตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์  
2567 ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ และจะท าการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทดสอบ 
สมรรถภาพรา่งกายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2567 ประกาศผลสอบและท าสัญญาจ้างในวันที่  
29 กุมภาพันธ์  2567  และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป หากท่าน 
สอบถามถึงต าแหน่งของเบียร์เดิม ต าแหน่งนั้นว่างแล้วขอยุบเลิกเพ่ือที่จะเปิดกรอบให้กับ 
ข้าราชการที่ขอกลับเข้ามารับราชการใหม่  ในส่วนของต าแหน่งคติชัยซึ่งเป็นลูกจ้างประจ า 
และเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตราก าลังหากมีต าแหน่งว่างให้ยุบเลิกทันที หมายความ 
ว่าต าแหน่งลูกจ้างประจ าจะค่อยๆ หมดไป และไม่มีการบรรจุต าแหน่งลูกจ้างประจ ามา 
หลายปีแล้ว ซึ่งลูกจ้างประจ ามีผลกับเทศบาลคือ เวลาเกษียณแล้วต้องจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ 
จากงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล ท าให้มีผลกบั 
ภาระค่าใช้จ่ายสี่สิบเปอร์เซ็นต์  แต่หากเป็นข้าราชการจะจ่ายบ าเหน็จบ านาญจากกองทุน 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลาง ไม่ได้จ่ายจากงบประมาณของเทศบาล 
ขณะนี้จึงมีการรับสมัครเพียงต าแหน่งเดียวเพ่ือมาแทนภัทรภณ  และกรรมการมีคนนอกเข้าร่วม 
ด้วย ได้แก่  นายวุฒิพร  ใจสงบ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม และในการสอบจะมีการ 
ออกข้อสอบสดในวันสอบ  เรื่องต่อไปที่จะขอรายงานต่อสภา ได้แก่ เรื่องการตรวจโบนัส  
โดยได้มกีารตรวจโบนัสไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คะแนนการตรวจได้ 99 คะแนน 
และมีการตรวจประจ าปีของ สตง.เมื่อวันที่ 26 29 และ 30 มกราคม 2567 ซึ่ง สตง.ออก 
จากเทศบาลไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สตง.ได้เซ็นต์ 
รับรองยอดงบการเงินให้เทศบาลโดยไม่มีข้อเสนอแนะและขอ้ท้วงติง  ซึ่งข้อเสนอแนะและข้อ 
ท้วงติงถือเป็นความบกพร่องในการท างาน  ซ่ึงในปีที่ผ่านมาเทศบาลเราไม่มีข้อเสนอแนะและ 
ข้อท้วงติงจาก สตง. พร้อมทั้งได้ส าเนาเอกสารส่งจังหวัดตามระเบียบแล้ว ต่อไปขอรายงานเรื่อง 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลได้ท าการฉีดไปแล้วทั้งหมด จ านวน 1,850 ตัว 
ขออนุญาตน าเรียนว่า พนักงานที่ออกไปฉีดทุกคนได้ผ่านการอบรมการฉีดวัคซีนแล้ว และมี 
ค าสั่งแต่งตั้งจากปศสุัตว์ และปศุสัตว์อ าเภอจะมาร่วมฉีดวัคซีนให้เราเฉพาะวันแรกเท่านั้น 
ที่เหลือพนักงานของเทศบาลจะออกฉีดกันเอง โดยจะเริ่มออกฉีดกันประมาณปลายเดือน 
กุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม และเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการเก็บค่าน้ าประปา ขอแจ้งให้ทราบว่า 
ประปามีผู้ใช้น้ าทั้งหมดจ านวน 3,326 ราย บิลค่าน้ าจะออกทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน  
และเป็นการเซ็นต์สดทุกใบไม่มีการประทับตรายาง และในวันนี้จะขอความอนุเคราะห์จากสภา 
ในการเขียนบิลค่าขยะสามเดือนครั้ง สุดท้ายปรับมาเป็นเก็บสองเดือนครั้ง แต่ตอนนี้น้องๆ  
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ไม่ไหว เนื่องจากมีบิลขยะที่ต้องออกทุกครั้งจ านวน 2,139 ราย ออกบิลเดือนเว้นเดือน 
คือ เก็บค่าขยะสองเดือนครั้ง คนที่ต้องรับผิดชอบเขียนมีสองคน เขยีนไม่ทันบางครั้งต้อง 
น าไปเขียนที่บ้าน เนื่องจากมีภาษีหลายอย่าง ต้องท าภาษีที่ดินด้วย  จึงขอความอนุเคราะห ์
จากสภาในการขอเก็บค่าขยะสามเดือนครั้ง 

ประธานสภาฯ   ตามทีป่ลัดเทศบาลไดข้อความอนุเคราะห์ในการเกบ็ค่าขยะจากสองเดือนครั้ง 
เป็นสามเดือนครั้ง มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  
เชิญท่านสมาชิก 

ร้อยตรีสุรชัยฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขต 2 
   เห็นด้วยกับการเกบ็ค่าขยะสามเดือนครั้ง ถ้าเป็นไปได้อยากให้เก็บค่าขยะเป็นหกเดือนครั้ง 
   โดยขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรอืไม ่ เชิญท่านสมาชิก 
นางดวงใจฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉนันางดวงใจ  ทองดี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขต 1 
   มีความเห็นว่า จรงิๆ แล้วหลายที่ก็เก็บค่าขยะรายปี จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเก็บบ่อย 
   เจ้าหน้าที่ก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อย ถ้าเราประชาสัมพันธ์และสมาชิกสภาช่วยกันอธิบายให้ 

ชาวบ้านฟัง ปัญหาทุกอย่างน่าจะหมดไป ขอเสนอว่าให้เก็บค่าขยะรายปี แต่ไม่ทราบว่า 
ถ้าเราเก็บหนึ่งปีทางเทศบาลจะมปีัญหาอะไรหรือไม่ 

ปลัดเทศบาล   ถ้าในทางปฏิบัติดีมาก แต่ยังค านึงถึงความรู้สึกของชาวบ้านอยู่  ในครั้งนี้ขอเป็นเก็บ 
   สามเดือนครั้งก่อน  โดยขณะนี้เก็บถึงเดือนมีนาคมแล้ว เหลืออีกหกเดือนก็จะเก็บอีกสองครั้ง 
   หมดปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลังจากนั้นค่อยมาท าประชาคมว่าจะเกบ็สี่เดือนหรือหนึ่งปี 
   ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่ง 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม ่ เชิญท่านสมาชิก 
ร้อยตรีมนัสฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขต 2 
   ทีส่มาชิกเสนอมาว่าให้เก็บค่าขยะรายปี เป็นเงินเยอะเกินไป เคยพูดในที่ประชุมครั้งที่แล้วว่า 
   อยากให้เก็บรายปี แต่บางคนไม่สามารถจ่ายได้เนื่องจากเงินเยอะ  ผมเห็นด้วยกับการเก็บ 
   ค่าขยะสามเดือนครั้ง 
นายกเทศมนตรี   ได้พูดคุยกับปลัดว่าจะคุยเรื่องนี้ และมอบหมายให้ปลัดเป็นผู้พูดในสภา ขอบคุณสภา 

มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะน้องสองคนงานเยอะมาก ยิ่งทุกท่านส ารวจที่ดินมามากเท่าไร  
งานของน้องก็ยิ่งเยอะขึน้ ขอบคุณที่สภาอนุมัติให้รวมถึงการอนุมัติโครงการทุกโครงการ  
ผมขอรับประกันว่า  เงินทุกบาททุกสตางค์ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเรื่องการเก็บค่าขยะโดยเสนอเก็บสามเดือนครั้ง  
   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   เมือ่ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณา 
   ให้ความเห็นชอบการเก็บค่าขยะจากสองเดือนครั้งเป็นสามเดือนครั้งตามที่ปลัดเทศบาลเสนอ 

/ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันทใ์นการเก็บค่าขยะจากสองเดือนครั้งเป็นสามเดือนครั้ง 
   ตามท่ีปลัดเทศบาลเสนอ จ านวน  10 คน  1.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี2.นางมลตา ชัยเจริญ 

3.นายไพบูลย์  ดามะพร 4.นางดวงใจ ทองดี 5.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  6.นางดวงอ าพร   
คามรักษ์  7.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 8.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์ 9.ร้อยตรีธนาคม  
เกษมโชคภูกิจ และ10.นางสาวจุฑามาศ  ใบไม ้

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านในเสนอเรื่องอ่ืนเพิม่เติมหรือไม่  เชิญนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี   ขออนุญาตแจ้งขา่วดีเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเนื่องจากเป็นช่วงของการเปลี่ยนรัฐบาล ในปีนี้เทศบาลไดร้ับเงินอุดหนุน 
มาเพียงสองโครงการ งบประมาณสี่ล้านบาทและเป็นของหมู่ 8 ทั้งสองโครงการ 
ซึ่งเป็นการพิจารณาจากผู้ให้เงินอุดหนุน  สิ่งที่ผมห่วงที่สุดคือไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ 1 
แต่เนื่องจากไม่เข้าประเด็นการพิจารณาเนื่องจากเราอยากได้หลอดไฟแบบ PE แค่ให้ 
มีแสงส่องสว่างให้เราเดินสะดวก ในปีนี้เราได้ถนนสายอู่วรวรรณที่เป็นคอนกรีตเดิมซึ่ง 
ช ารุดแล้วจะด าเนินการรื้อออกท้ังหมดเพ่ือท าใหม่ งบประมาณสองล้านกว่าบาทและ 
ตรงทางเข้าบ้านหมอดูแล้วมาออกทางโรงสี งบประมาณสองล้านกว่าบาทเช่นกัน  
ส าหรับเขตหนึ่งก็จะด าเนินการขอให้ต่อไป ส าหรับงบประมาณที่ได้รับการพิจารณา 
ในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเยอะมาก ขออนุญาตแจ้งข่าวดีให้ 
ทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   จะเหน็ได้ว่าเทศบาลเราได้งบประมาณอุดหนุนจากข้างนอกมาค่อนข้างเยอะ 
   ท าให้เราสามารถพัฒนาได้มากขนาดนี้ ต้ังแต่สมัยท่านนายกปัญญาฯ ท่านก็สามารถ 
   ของบประมาณมาเพ่ือพัฒนาได้เยอะมาก  ส าหรบัระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้ มีสมาชิกท่านใด 
   มีเรื่องอ่ืนที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  เชิญร้อยตรีมนัสฯ 
รอ้ยตรีมนัสฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

เทศบาลทุกท่าน ผมร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขต 2 
วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมทั้งหมดสองเรื่อง เรื่องแรก  เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ   
ชาวบ้านหมู่บ้านรวมใจพัฒนา ซอย 1 ฝากมา และท่านร้อยตรีสุรชัยฯ ได้เสนอในการ 
ประชุมครั้งที่แล้วว่าบริเวณนี้ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารติดขัดอะไร 
ตรงไหน ซึ่งบริเวณนี้มีบ้านอยู่อาศัยหลายหลังคาเรือน ฝากท่านนายกและคณะผู้บริหาร 
ช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ด้วย เรื่องที่สอง เรื่องเสียงตามสายของหมู่บา้นบัวหลวง  ได้คยุกับ 
ผอ.กองช่าง  ได้ให้มานพไปดูปรากฏว่าสายโดนตัดไปประมาณสองร้อยเมตร เขาตัด 
และเอาสายเราไปด้วย ขณะนี้ ไม่ได้ยินข่าวสารจากเทศบาลทั้งหมดจ านวนสามจุด   
เรียนให้ท่านประธานและทาง ผอ.กองช่างทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไข มีงบประมาณหรือไม่  
ฝากท่านประธานช่วยด าเนินการให้ด้วย  

นายกเทศมนตรี   ขอบคุณท่านร้อยตรีมนัสฯ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะผมได้ให้ทางกองช่างเข้าไปดูแล้ว 
   ตอนแรกคิดว่ามีสายไฟแล้วก็จะให้ไปเสริมให้ แต่ปรากฏว่าบริเวณนี้ยังไม่มี จะให้เข้าไป 
   ส ารวจอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเสียงตามสายขอรับเรื่องไว้แล้วน าไปปรึกษาหารือกันก่อน  
   ผมรับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการ 
 

 
/ประธาน.... 



- 24 – 
 

ประธานสภาฯ   ถือเป็นเรื่องทีด่ีที่ทุกท่านช่วยกันน ามาเสนอ เพราะบางเรื่องทางผู้บริหารก็ไม่ทราบ 
   ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีน าเรื่องเข้ามาเสนอ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนเสนอต่อทีป่ระชุมอีก 
   หรือไม่ เชิญรองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
   ทุกท่าน ผมนายแทน  โหรา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขต 1 มีเรื่องที่จะเสนอ 
   ต่อที่ประชุมสภา มีชาวบ้านฝากมาถามว่าไฟแสงสว่างตรงบ้านทิดขัน เสาไฟอยู่ตรงกับ 

ทางออกพอดี ท าให้ออกไม่ได้ เรื่องต่อไป สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝากถามว่า แพสูบสอง 
ทีเ่สียรอด าเนินการ ขณะนี้เดือนกุมภาพันธ์แล้วน้ าเริ่มขึ้นทั้งวันทั้งคืน เป็นห่วงกลัวมอเตอร์ 
จะจมน้ า ถ้าไม่ปะอาจต้องไปกลบมอเตอร์  ความยุ่งยากจะเกิดขึ้น หากพอมีงบประมาณ 
ฝากท่านนายกดูเรื่องหลังคาให้ด้วยขณะนี้หลังคาแพไม่เหลือสังกะสีแล้ว เวลาฝนตกจะ 
เปียกมอเตอร์อาจท าให้เสียหายได้ 

นายกเทศมนตรี   เรื่องเสาไฟจะให้พนักงานออกไปดูให้อีกครั้งหนึ่ง  และการขยับเสาไฟต้องด าเนินการ 
   อย่างไรบ้าง และตอนนี้ขอแจ้งให้ทราบว่างานของน้องเยอะมาก ส่วนเรื่องแพสูบน้ า เชิญท่าน 
   รองสมพงษ์ฯ เป็นผู้ชี้แจง 
รองสมพงษ์ฯ   กราบเรียนประธาสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านรองประธานสภาได้สอบถามมา ผมได้คุยกับทาง  

ผอ.กองช่างแล้ว ขณะนี้ ผอ.กองช่างก าลังติดตามเรื่องนี้อยู่ และทาง ผอ.กองช่างแจ้งว่า 
จะตอ้งหารถเครนมายก และจะท าหลังคาด้วย  ขณะนี้น่าจะก าลังเตรียมการอยู่ ขอเรียนเชิญ 
ผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด 

ผอ.กองช่าง   แพที่เรามีอยู่เป็นแบบเก่า  ตอนนี้ทางช่างได้คุยเบือ้งต้นกับทางทา่นรองแล้ว 
และได้คุยกับสมาชิกบางส่วนคือ  1.เราจะด าเนินการซ่อมหลังคาตอนนี้เป็นเหล็กร้อยนอ๊ต  
เราจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาและผนังใหมเ่นื่องจากของเดิมช ารุด และต้องเขยีนแบบ 
เพ่ือท าการซ่อม ซึ่งลักษณะของการซ่อมเราจะท าการปลดแพเดิมออกโดยการใช้เครนยก 
ขึ้นมาไว้ข้างบน  ขณะซ่อมจะน าแพที่มีอยู่ไปติดตั้งแทน ตอนนี้ผมก าลังท าการประมาณการอยู่ 

รองประธานสภา   สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือ คติชัยที่เขาเกษียณไปแล้วแจ้งว่าจะขดุร่องรางน้ าทิ้งในที่เขา  
   ผมเป็นห่วงว่าถ้าเราช้าไป  เขาขุดร่องแล้ว เขาจะยอมให้รถลงไปผ่านที่เขาหรือไม่เพราะรถ 
   อาจไปเหยียบท่อเขาแตกได้ เขาฝากบอกมา เพราะในอนาคตเราต้องอาศัยที่เขาให้รถเครน 
   ผ่านลงไปยกแพขึน้จากน้ า และอีกอย่างหนึ่งแพตัวที่สองที่ลอยอยู่ ทอ่ยังไม่เคยได้ดูดแล้ว 
   ก็แตกแล้ว ฝากทาง ผอ.ช่างลงไปดู ผมว่าแบบมันบางไปหน่อย น่าจะต้องเปลี่ยนท่อ 
รองสมพงษ์ฯ   ขอขอบคุณทา่นรองประธานสภา  ตามที่ ผอ.กองช่างได้เข้าไปดู  การท าการรื้อ 
   ต้องท าตามแบบตามขั้นตอน ซึ่งอาจจะช้าหน่อย แต่เมื่อได้ทราบแบบนี้แล้วก็คงต้องเร่ง 
   ด าเนินการ รับปากกับท่านไว้ว่าจะท าให้เรว็ที่สุดเท่าที่จะท าได้ ขออนุญาตน าเรียนให้กับ 
   ทุกท่านทราบว่าเราไม่ได้ปล่อยปะละเลย ช่วงนี้เราไม่ได้สูบน้ าถือเป็นเรื่องดี เพราะถ้าเรา 
   สูบน้ าก็จะท างานล าบาก ขอบคุณอีกครั้งที่ได้น าความเดือดร้อนตรงนี้มาแจ้งเพราะน้ า 
   เป็นปัจจยัส าคัญท่ีเราจะใช้ในการท ามาหากิน และฝากทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ 
   ให้ประชาชนเข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปว่าท าไมถึงท าช้า จะได้เข้าใจตรงกัน ปัญหาก็จะได้ 
   หมดไป 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านในเสนอเรื่องอ่ืนเพิม่เติมหรือไม่  เชิญร้อยตรีสุรชัยฯ 

/ร้อยตร.ี.. 




